

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

ที่ ๔/๒๕๖๔

เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙

แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

(ฉบับที่ ๙)

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว และตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ (๒) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับ การปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 จึงมีคำสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคแบบท้ายคำสั่งโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19

มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและหลักเกณฑ์การดำเนินการในสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

แนบท้ายคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๔/๒๕๖๔

ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๑. การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของผู้โดยสารหรือผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

(๑) ผู้มีสัญชาติไทย

มาตรการป้องกันโรค	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
<p>มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร</p> <p>๑) ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน</p> <p>๒) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- หนังสือที่รับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - COE)- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด <p>๓) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศ/พื้นที่ต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit screening)</p>	<p>- กระทรวงการต่างประเทศ ออกคู่มือ เกณฑ์การปฏิบัติ การตรวจสอบเอกสาร และการ ประเมินความพร้อมของผู้เดินทาง ก่อนเดินทางตามมาตรการ ที่กำหนด</p> <p>- กระทรวงกลาโหมและ กระทรวงมหาดไทยควบคุม กำกับ ดูแล และจัดการสถานที่กักกัน ซึ่งทางราชการกำหนดให้ ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด พร้อมทั้งกระทรวงสาธารณสุข กำกับ ดูแล และประเมินการจัดการ ด้านการแพทย์ในสถานที่</p>
<p>มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร</p> <p>๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening)</p> <p>๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ</p> <p>๓) ให้ใช้ระบบติดตามหรือให้ติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน</p> <p>๔) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด ทั้งนี้ สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด โดยการเข้ารับการกักกันของผู้เดินทางให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้</p>	

มาตรการป้องกันโรค	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
<p>- เข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๗ วัน กรณีผู้เดินทางได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนดอย่างน้อย ๑๔ วันก่อนการเดินทาง โดยให้มีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐของประเทศ/พื้นที่ต้นทาง ทั้งนี้ ต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายของประเทศไทยหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด</p> <p>- เข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๑๐ วัน กรณีผู้เดินทางยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนแล้วแต่ยังไม่ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด</p> <p>- เข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๑๔ วัน กรณีผู้เดินทางมาจากประเทศ/พื้นที่ที่พบการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคโควิด 19 (SARS-CoV-2 virus mutations and variants) ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด</p> <p>๕) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้</p> <p>- กรณีเข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๗ วัน ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรแต่ไม่เกินวันแรกของการกักกัน และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน กรณีมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID - 19 is not detected) โดยวิธี RT-PCR ระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน ๑ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน หรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด</p> <p>- กรณีเข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๑๐ วัน ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน</p> <p>- กรณีเข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๑๔ วัน ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรแต่ไม่เกินวันแรกของการกักกัน ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ และครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน</p>	<p>กักกันให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค</p> <p>- กระทรวงคมนาคมจัดการและควบคุมกำกับการเดินทางจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังสถานที่กักกัน</p> <p>- กระทรวงสาธารณสุขออกคู่มือหลักเกณฑ์ หรือแนวทางเกี่ยวกับสถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันและการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 สำหรับผู้เดินทางตลอดจนกำกับติดตามการคัดกรองอาการป่วย การตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 และการประเมินผล</p> <p>การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค</p>
<p>มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชาอาณาจักร</p> <p>-ไม่มี-</p>	

(๒) ผู้มีเหตุยกเว้นหรือเป็นกรณีที่น่าายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินกำหนด อนุญาต หรือเชิญให้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามความจำเป็น โดยอาจกำหนดเงื่อนไขและเงื่อนไขก็ได้

มาตรการป้องกันโรค	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
<p>มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร</p> <p>๑) ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน</p> <p>๒) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - หนังสือที่รับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - COE) - ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID - 19 is not detected) โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทาง <p>๓) ให้มีแผนการเดินทางระหว่างอยู่ในราชอาณาจักรที่แน่นอนชัดเจน สามารถติดตามตัวได้</p> <p>๔) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศ/พื้นที่ต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit screening)</p>	<p>- กระทรวงการต่างประเทศ ออกคู่มือ เกณฑ์การปฏิบัติ การตรวจสอบเอกสาร และการ ประเมินความพร้อมของผู้เดินทาง ก่อนเดินทางตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>- กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ</p> <p>ควบคุม กำกับ ติดตาม และดูแล เกี่ยวกับที่พักของผู้เดินทาง ผู้ติดตามด้านการแพทย์ และสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามมาตรการ และแผนการเดินทางที่กำหนด</p> <p>- กระทรวงสาธารณสุขออกคู่มือ หลักเกณฑ์ หรือแนวทางเกี่ยวกับ สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับ การกักกันและการตรวจหาเชื้อ โรคโควิด - 19 สำหรับผู้เดินทาง ตลอดจนกำกับติดตามการคัดกรอง อาการป่วย การตรวจหาเชื้อ โรคโควิด - 19 และการประเมินผล การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค</p>
<p>มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร</p> <p>๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening)</p> <p>๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ</p> <p>๓) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT - PCR ที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศหรือที่พัก หรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด</p> <p>๔) ให้ถูกคุมไว้สังเกตตามแผนการเดินทางที่กำหนดไว้ โดยมีผู้ติดตามด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทาง ที่ทางราชการกำหนด และมีเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ (Liaison Officer) และเจ้าหน้าที่อารักขาประจำคณะ ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักร</p> <p>๕) ให้เดินทางโดยยานพาหนะที่จัดเตรียมไว้และตามแผนการเดินทางที่กำหนดไว้เท่านั้น</p>	
<p>มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชาอาณาจักร</p> <p>- ให้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT - PCR กรณีประเทศ/พื้นที่ปลายทางกำหนด โดยให้ผู้เดินทางหรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เดินทาง เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย</p>	

(๓) บุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศซึ่งมาปฏิบัติงานในประเทศไทย หรือบุคคลในหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นตามที่กระทรวงการต่างประเทศอนุญาตตามความจำเป็น ตลอดจนคู่สมรส บิดามารดา หรือบุตรของบุคคลดังกล่าว

มาตรการป้องกันโรค	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
<p>มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร</p> <p>๑) ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน</p> <p>๒) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- หนังสือที่รับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - COE)- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID - 19 is not detected) โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทาง- หนังสือรับรองหรือเอกสารหลักฐานที่ยืนยันว่าหน่วยงานต้นสังกัดจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาล หรือเอกสารหลักฐานซึ่งแสดงถึงหลักประกันที่ผู้เดินทางสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาล ซึ่งรวมถึงโรคโควิด - 19 ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด <p>๓) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศ/พื้นที่ต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit screening)</p>	<ul style="list-style-type: none">- กระทรวงการต่างประเทศ- ออกคู่มือ เกณฑ์การปฏิบัติ- การตรวจสอบเอกสาร และการประเมินความพร้อมของผู้เดินทาง- ก่อนเดินทางตามมาตรการที่กำหนด- กระทรวงมหาดไทยและ- กระทรวงกลาโหมควบคุม กำกับดูแล และจัดการสถานที่กักกัน- ซึ่งทางราชการกำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด พร้อมทั้ง- กระทรวงสาธารณสุขกำกับ ดูแลและประเมินการจัดการ- ด้านการแพทย์ในสถานที่กักกัน- ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค- กระทรวงคมนาคมควบคุมกำกับ- การเดินทางจากช่องทางเข้าออก- ระหว่างประเทศไปยังสถานที่กักกัน- กระทรวงสาธารณสุขออกคู่มือ- หลักเกณฑ์ หรือแนวทางเกี่ยวกับ- สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับ
<p>มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร</p> <p>๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening)</p> <p>๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ</p> <p>๓) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด ทั้งนี้ สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด โดยการเข้ารับการกักกันของผู้เดินทางให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- เข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๗ วัน กรณีผู้เดินทางได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนดอย่างน้อย ๑๔ วันก่อนการเดินทาง <p>โดยให้มีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐของประเทศ/พื้นที่ต้นทาง ทั้งนี้ ต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายของประเทศไทยหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด</p>	

มาตรการป้องกันโรค	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
<p>- เข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๑๐ วัน กรณีผู้เดินทางยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนแล้วแต่ยังไม่ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด</p> <p>- เข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๑๔ วัน กรณีผู้เดินทางมาจากประเทศ/พื้นที่ที่พบการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคโควิด 19 (SARS-CoV-2 virus mutations and variants) ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด</p> <p>๔) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- กรณีเข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๗ วัน ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน ๑ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน- กรณีเข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๑๐ วัน ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน- กรณีเข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๑๔ วัน ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรแต่ไม่เกินวันแรกของการกักกัน ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ และครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน	<p>การกักกันและการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 สำหรับผู้เดินทางตลอดจนกำกับติดตามการคัดกรองอาการป่วย การตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 และการประเมินผล</p> <p>การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค</p>
<p>มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชาอาณาจักร</p> <p>- ให้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR กรณีประเทศ/พื้นที่ปลายทางกำหนด โดยให้ผู้เดินทางหรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย</p>	

(๔) ผู้ขนส่งสินค้าตามความจำเป็น แต่เมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้กลับออกไปโดยเร็ว

มาตรการป้องกันโรค	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
<p>มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร</p> <p>- ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ได้แก่ หนังสือแสดงการขนส่งสินค้าซึ่งระบุจุดจอดยานพาหนะและขนส่งสินค้าที่แน่นอน พร้อมระบุเวลาที่จะเข้ามาและออกจากราชาอาณาจักร ระบุจำนวน ชื่อสกุล และสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ขนส่งสินค้า ทั้งผู้ขนส่งสินค้าของประเทศ/พื้นที่ต้นทางและของประเทศไทย</p>	<p>- กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง (โดยกรมศุลกากร) และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติออกคู่มือเกณฑ์การปฏิบัติ ตลอดจนกำกับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด</p>
<p>มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร</p> <p>๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening)</p> <p>๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ</p> <p>๓) ให้นำยานพาหนะไปจอดและขนส่งสินค้า ณ จุดที่กำหนดไว้เท่านั้น รวมทั้งให้ใช้ระบบติดตามหรือแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อติดตามการเดินทางได้</p> <p>๔) ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามข้อกำหนดซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘</p> <p>๕) ให้เดินทางออกนอกราชาอาณาจักรทันทีเมื่อขนส่งสินค้าเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๗ ชั่วโมงนับแต่ยานพาหนะนั้นออกจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังจุดขนส่งสินค้า กรณีมีความจำเป็นที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นผู้พิจารณาตามสมควรแก่กรณี</p>	<p>- สำนักงานตำรวจแห่งชาติและคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำกับติดตามการตรวจสอบเอกสารและการขนส่งสินค้าตามเส้นทางที่ระบุไว้ รวมถึงตรวจสอบและประเมินการใช้ระบบติดตามหรือแอปพลิเคชันให้เป็นไปตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด</p>
<p>มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชาอาณาจักร</p> <p>-ไม่มี-</p>	<p>- กระทรวงสาธารณสุขกำกับติดตามการคัดกรองอาการป่วย การตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 และการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค</p>

(๕) ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะซึ่งจำเป็นต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจและมีกำหนดเวลาเดินทางออกนอกราชอาณาจักรชัดเจน

(๕.๑) กรณีผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะซึ่งต้องเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกประเทศทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ทั้งนี้ ในกรณีทางอากาศ ต้องเฉพาะกรณีที่ไม่มีฐานปฏิบัติการในประเทศไทย

มาตรการป้องกันโรค	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
<p>มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร</p> <p>๑) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- หนังสือแสดงการเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ พร้อมระบุเวลาที่จะเข้ามาและออกจากราชอาณาจักร และความจำเป็นที่ต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจ- กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอื่นใดซึ่งรวมถึงกรณีโรคโควิด - 19 ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด <p>๒) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศ/พื้นที่ต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit screening)</p>	<p>- กระทรวงคมนาคมออกคู่มือเกณฑ์การปฏิบัติ การตรวจสอบเอกสารที่แสดงการเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ และการเข้ารับการกักกัน ตลอดจนการให้ข้อมูลกรมธรรม์กับผู้เดินทาง และการประเมินความพร้อมของผู้เดินทาง</p>
<p>มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร</p> <p>๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening)</p> <p>๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ</p> <p>๓) ให้ใช้ระบบติดตามหรือแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน</p> <p>๔) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร ทั้งนี้ สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด</p> <p>๕) กรณีผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักรเกิน ๔๘ ชั่วโมง ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้</p>	<p>ก่อนเดินทางตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>- สำนักงานตำรวจแห่งชาติและคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำกับติดตามการตรวจสอบเอกสารและการเข้ารับการกักกัน รวมทั้งตรวจสอบและประเมินผลการใช้ระบบติดตามหรือแอปพลิเคชันให้เป็นไปตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด</p>

มาตรการป้องกันโรค	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
<p>- จำนวน ๑ ครั้ง กรณีผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักรไม่เกิน ๗ วัน ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน หรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด</p> <p>- จำนวน ๒ ครั้ง กรณีผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักรเกิน ๗ วัน ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน หรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด</p>	<p>- กระทรวงสาธารณสุขออกคู่มือหลักเกณฑ์ หรือแนวทางเกี่ยวกับสถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกัน และการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 สำหรับผู้เดินทางตลอดจนกำกับติดตามการคัดกรองอาการป่วย การตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 และการประเมินผล การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค</p>
<p>มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร</p> <p>-ไม่มี-</p>	

(๕.๒) กรณีผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะซึ่งต้องเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางอากาศ เฉพาะที่มีฐานปฏิบัติการในประเทศไทย

มาตรการป้องกันโรค	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
<p>มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร</p> <p>๑) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - หนังสือแสดงการเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ พร้อมระยะเวลาที่จะเข้ามาและออกจากราชอาณาจักร และความจำเป็นที่ต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจ - กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอื่นใดซึ่งรวมถึงกรณีโรคโควิด - 19 ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ - หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด <p>๒) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศ/พื้นที่ต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit screening)</p>	<p>- กระทรวงคมนาคมออกคู่มือเกณฑ์การปฏิบัติ การตรวจสอบเอกสารที่แสดงการเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ และการเข้ารับการกักกัน ตลอดจนการให้ข้อมูล กรมธรรม์กับผู้เดินทาง และการประเมินความพร้อมของผู้เดินทาง</p>

มาตรการป้องกันโรค	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
<p>มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร</p> <p>๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening)</p> <p>๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ</p> <p>๓) ให้ใช้ระบบติดตามหรือแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการรักษา</p> <p>๔) กรณีปฏิบัติภารกิจครั้งแรก ให้มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID - 19 is not detected) โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทาง</p> <p>๕) ให้เจ้าของยานพาหนะกำกับดูแลให้ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะเฝ้าระวังอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ก่อนเข้าปฏิบัติภารกิจทุกครั้ง หากมีอาการทางเดินหายใจหรือมีไข้ ให้ดำเนินการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR ทันที และหยุดปฏิบัติภารกิจจนกว่าจะมีผลการตรวจหาเชื้อยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 และไม่มีอาการทางเดินหายใจก่อนเข้าปฏิบัติภารกิจต่อไป</p> <p>๖) กรณีที่ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะไม่ได้ลงจากเครื่องบินหรือลงจากเครื่องบินไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง และผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะได้สวมชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment: PPE) ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด ให้เข้ารับการรักษาและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร โดยสถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการรักษาอาจเป็นที่พำนักของผู้เดินทางหรือสถานที่อื่นใดตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเห็นสมควร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด</p> <p>๗) กรณีที่ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะไม่ได้ลงจากเครื่องบินหรือลงจากเครื่องบินไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง และผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะไม่ได้สวมชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment: PPE) ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด หรือกรณีที่ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะลงจากเครื่องบินเกิน ๑๒ ชั่วโมง ให้เข้ารับการรักษาและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร ทั้งนี้ สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการรักษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด</p> <p>๘) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะต้องเข้ารับการรักษา ให้เจ้าของยานพาหนะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด</p>	<p>ก่อนเดินทางตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>- สำนักงานตำรวจแห่งชาติและคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำกับติดตามการตรวจสอบเอกสารและการเข้ารับการรักษา รวมทั้งตรวจสอบและประเมินผลการใช้ระบบติดตามหรือแอปพลิเคชันให้เป็นไปตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด</p> <p>- กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และกระทรวงคมนาคม</p> <p>ควบคุม กำกับ ดูแล และจัดการสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด พร้อมทั้งกระทรวงสาธารณสุขกำกับ ดูแล และประเมินการจัดการด้านการแพทย์ในสถานที่กักกันให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค</p>

มาตรการป้องกันโรค	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
<p>๙) กรณีที่พบว่าผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะป่วยเป็นโรคโควิด - 19 ให้เจ้าของยานพาหนะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งหมด หรือตามที่ทางราชการกำหนด</p>	<p>- กระทรวงสาธารณสุขออกคู่มือหลักเกณฑ์ หรือแนวทางเกี่ยวกับสถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกัน และการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 สำหรับผู้เดินทางตลอดจนกำกับติดตามการคัดกรองอาการป่วย การตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 และการประเมินผล การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค</p>
<p>มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร -ไม่มี-</p>	

(๕.๓) กรณีผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะซึ่งต้องเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางน้ำ เฉพาะกรณีเรือสัญชาติไทย อาทิ เรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง (Near Coastal Voyage) หรือเรือที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน หรือตามที่กระทรวงคมนาคม (โดยกรมเจ้าท่า) กำหนด

มาตรการป้องกันโรค	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
<p>มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร</p> <p>๑) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - หนังสือแสดงการเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ พร้อมระบุเวลาที่จะเข้ามาและออกจากราชอาณาจักร และความจำเป็นที่ต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจ - กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอื่นใดซึ่งรวมถึงกรณีโรคโควิด - 19 ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ - หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงสถานะของยานพาหนะ แผนการเดินทาง รวมทั้งชื่อสกุลผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ หรือหลักฐานอื่นใดตามที่กระทรวงคมนาคม (โดยกรมเจ้าท่า) และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลกำหนด <p>๒) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน</p>	<p>- กระทรวงคมนาคม (โดยกรมเจ้าท่า) และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ออกคู่มือ เกณฑ์การปฏิบัติ การตรวจสอบเอกสารที่แสดงการเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ และการเข้ารับการกักกัน ตลอดจน การให้ข้อมูลกรมธรรม์กับผู้เดินทาง</p>

มาตรการป้องกันโรค	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
<p>มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร</p> <p>๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ (เมื่อเรือเข้าเทียบท่า) ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening) หรือตามที่กระทรวงคมนาคม (โดยกรมเจ้าท่า) และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลกำหนด</p> <p>๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ หรือตามที่กระทรวงคมนาคม (โดยกรมเจ้าท่า) และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลกำหนด</p> <p>๓) ให้ใช้ระบบติดตามหรือแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน</p> <p>๔) ให้เจ้าของยานพาหนะกำกับดูแลให้ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะเฝ้าระวังอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ก่อนเข้าปฏิบัติการทุกครั้ง หากมีอาการทางเดินหายใจหรือมีไข้ ให้ดำเนินการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR ทันที และหยุดปฏิบัติการจนกว่าจะมีผลการตรวจหาเชื้อยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 และไม่มีอาการทางเดินหายใจก่อนเข้าปฏิบัติการกิจต่อไป</p> <p>๕) กรณีที่ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะไม่ได้ลงจากเรือหรือเรือจอดเทียบท่าไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง และผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะได้สวมชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment: PPE) ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด ให้ผู้เดินทางเข้ารับการกักกันบนเรือ และต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด</p> <p>๖) กรณีที่ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะไม่ได้ลงจากเรือหรือลงจากเรือไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมงหรือเรือจอดเทียบท่าไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง และผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะไม่ได้สวมชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment: PPE) ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด หรือกรณีที่ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะลงจากเรือเกิน ๑๒ ชั่วโมงหรือเรือจอดเทียบท่าเกิน ๑๒ ชั่วโมง ให้เข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๑๐ วัน บนเรือหรือสถานที่ซึ่งทางราชการกำหนด และต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร โดยให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน หรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด</p> <p>๗) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะต้องเข้ารับการกักกัน ให้เจ้าของยานพาหนะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด</p> <p>๘) กรณีที่พบว่าผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะป่วยเป็นโรคโควิด - 19 ให้เจ้าของยานพาหนะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งหมด หรือตามที่ทางราชการกำหนด</p>	<p>และการประเมินความพร้อมของผู้เดินทางก่อนเดินทางตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>- สำนักงานตำรวจแห่งชาติและคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำกับติดตามการตรวจสอบเอกสารและการเข้ารับการกักกัน รวมทั้งตรวจสอบและประเมินผลการใช้ระบบติดตามหรือแอปพลิเคชันให้เป็นไปตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด</p> <p>- กระทรวงสาธารณสุขออกคู่มือหลักเกณฑ์ หรือแนวทางเกี่ยวกับสถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกัน และการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 สำหรับผู้เดินทางตลอดจนกำกับติดตามการคัดกรองอาการป่วย การตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 และการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค</p>

มาตรการป้องกันโรค	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร -ไม่มี-	

(๖) ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งเป็นคู่สมรส บิดามารดา หรือบุตรของผู้มีสัญชาติไทย และ

(๗) คนต่างด้าวซึ่งมีใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ตลอดจนคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว

มาตรการป้องกันโรค	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ๑) ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ๒) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้ - หนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - COE) - ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID - 19 is not detected) โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทาง - กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอื่นใดซึ่งรวมถึงกรณีโรคโควิด - 19 ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ - หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด ๓) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศ/พื้นที่ต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit screening)	- กระทรวงการต่างประเทศ ออกคู่มือ เกณฑ์การปฏิบัติ การตรวจสอบเอกสาร การให้ ข้อมูลกรมธรรม์กับผู้เดินทาง และการประเมินความพร้อม ของผู้เดินทางก่อนเดินทาง ตามมาตรการที่กำหนด - กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกลาโหม ควบคุม กำกับ ดูแล และจัดการสถานที่กักกัน ซึ่งทางราชการกำหนดให้ปฏิบัติ ตามมาตรการที่กำหนด พร้อมทั้ง กระทรวงสาธารณสุขกำกับ ดูแล และประเมินการจัดการด้าน การแพทย์ในสถานที่กักกัน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค
มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร ๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening) ๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ๓) ให้ใช้ระบบติดตามหรือให้ติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน	

มาตรการป้องกันโรค	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
<p>๔) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด ทั้งนี้ สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด โดยการเข้ารับการกักกันของผู้เดินทางให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- เข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๗ วัน กรณีผู้เดินทางได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนดอย่างน้อย ๑๔ วันก่อนการเดินทาง โดยให้มีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐของประเทศ/พื้นที่ต้นทาง ทั้งนี้ ต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายของประเทศไทยหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด- เข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๑๐ วัน กรณีผู้เดินทางยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนแล้วแต่ยังไม่ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด- เข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๑๔ วัน กรณีผู้เดินทางมาจากประเทศ/พื้นที่ที่พบการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคโควิด 19 (SARS-CoV-2 virus mutations and variants) ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด <p>๕) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- กรณีเข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๗ วัน ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน ๑ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน- กรณีเข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๑๐ วัน ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน- กรณีเข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๑๔ วัน ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรแต่ไม่เกินวันแรกของการกักกัน ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ และครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน	<p>- กระทรวงคมนาคมจัดการและควบคุมกำกับการเดินทางจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังสถานที่กักกัน</p> <p>- กระทรวงสาธารณสุขออกคู่มือหลักเกณฑ์ หรือแนวทางเกี่ยวกับสถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันและการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 สำหรับผู้เดินทางตลอดจนกำกับติดตามการคัดกรองอาการป่วย การตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 และการประเมินผล การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค</p>
<p>มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชาอาณาจักร</p> <p>-ไม่มี-</p>	

(๘) ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมาย ตลอดจนคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว หรือแรงงานต่างด้าวที่นายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรได้รับอนุญาตจากทางราชการเพื่อผ่อนปรนให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและให้ทำงาน

(๘.๑) ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมาย ตลอดจนคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว

มาตรการป้องกันโรค	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
<p>มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร</p> <p>๑) ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน</p> <p>๒) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- หนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - COE)- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID - 19 is not detected) โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทาง- กรณธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอื่นใด ซึ่งรวมถึงกรณีโรคโควิด - 19 ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด <p>๓) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศ/พื้นที่ต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit screening)</p>	<p>- กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงแรงงานออกคู่มือเกณฑ์การปฏิบัติ การตรวจสอบเอกสาร การประเมินความพร้อมของผู้เดินทางก่อนเดินทาง ตามมาตรการที่กำหนด การให้ข้อมูล กรณธรรม์กับผู้เดินทาง ตลอดจนจัดการ ควบคุม และกำกับติดตามให้ผู้เดินทางปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>- กระทรวงมหาดไทยและ</p>
<p>มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร</p> <p>๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening)</p> <p>๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ</p> <p>๓) ให้ใช้ระบบติดตามหรือให้ติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน</p> <p>๔) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด ทั้งนี้ สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด โดยการเข้ารับการกักกันของผู้เดินทางให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้</p>	<p>กระทรวงกลาโหมควบคุม กำกับดูแล และจัดการสถานที่กักกัน ซึ่งทางราชการกำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด พร้อมทั้งกระทรวงสาธารณสุขกำกับ ดูแล และประเมินการจัดการด้านการแพทย์ในสถานที่กักกัน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค</p>

มาตรการป้องกันโรค	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
<p>- เข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๗ วัน กรณีผู้เดินทางได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนดอย่างน้อย ๑๔ วันก่อนการเดินทาง โดยให้มีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐของประเทศ/พื้นที่ต้นทาง ทั้งนี้ ต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายของประเทศไทยหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด</p> <p>- เข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๑๐ วัน กรณีผู้เดินทางยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนแล้วแต่ยังไม่ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด</p> <p>- เข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๑๔ วัน กรณีผู้เดินทางมาจากประเทศ/พื้นที่ที่พบการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคโควิด - 19 (SARS-CoV-2 virus mutations and variants) ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด</p> <p>๕) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้</p> <p>- กรณีเข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๗ วัน ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน ๑ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน</p> <p>- กรณีเข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๑๐ วัน ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน</p> <p>- กรณีเข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๑๔ วัน ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรแต่ไม่เกินวันแรกของการกักกัน ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ และครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน</p>	<p>- กระทรวงคมนาคมจัดการและควบคุมกำกับการเดินทางจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ไปยังสถานที่กักกัน</p> <p>- กระทรวงสาธารณสุขออกคู่มือหลักเกณฑ์ หรือแนวทางเกี่ยวกับสถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันและการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 สำหรับผู้เดินทาง ตลอดจนกำกับติดตามการคัดกรองอาการป่วย การตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 และการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค</p>
<p>มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชาอาณาจักร -ไม่มี-</p>	

(๘.๒) แรงงานต่างด้าวที่นายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรได้รับอนุญาตจากทางราชการเพื่อผ่อนปรนให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและให้ทำงาน

มาตรการป้องกันโรค	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
<p>มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร</p> <p>๑) ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน</p> <p>๒) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้</p> <p>- เอกสารหลักฐานที่ยืนยันหรือแสดงว่าผู้เดินทางมีนายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรที่รับผู้เดินทางเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงแรงงาน</p>	<p>- กระทรวงแรงงานออกคู่มือเกณฑ์การปฏิบัติ และกำกับติดตามให้นายจ้างที่นำแรงงานต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรดำเนินการตามกฎหมายและปฏิบัติตาม</p>

มาตรการป้องกันโรค	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
<p>- เอกสารหลักฐานที่ยืนยันหรือแสดงว่านายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดูแลสุขภาพหรือรักษาพยาบาล ซึ่งรวมถึงโรคโควิด - 19 ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใด ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร</p> <p>- เอกสารหลักฐานที่ยืนยันหรือแสดงว่านายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรมียานพาหนะเพื่อมารับผู้เดินทางที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังสถานที่กักกัน โดยให้มีกำหนดเวลาที่แน่นอน</p> <p>- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด</p> <p>๓) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศ/พื้นที่ต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit screening)</p>	<p>มาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัดตลอดจนการให้ข้อมูลกรมธรรม์กับผู้เดินทาง และการประเมินความพร้อมของผู้เดินทางก่อนเดินทางตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>- กระทรวงการต่างประเทศจัดการและกำกับติดตามการตรวจลงตราให้ผู้เดินทาง ในกรณีที่ต้องได้รับการตรวจลงตราล่วงหน้า</p> <p>- กระทรวงคมนาคมและกระทรวงแรงงานจัดการและควบคุมกำกับ</p>
<p>มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร</p> <p>๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening)</p> <p>๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ</p> <p>๓) การเดินทางจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังสถานที่กักกัน ให้เดินทางโดยยานพาหนะของนายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรเท่านั้น ห้ามแวะพักสถานที่ใด ๆ ก่อนถึงสถานที่กักกัน และให้เดินทางตามแผนและเส้นทางที่กระทรวงแรงงานให้ความเห็นชอบไว้แล้ว โดยยานพาหนะต้องสามารถบันทึกภาพขณะเดินทางได้ตลอดระยะเวลาที่เดินทาง</p> <p>๔) ให้ใช้ระบบติดตามหรือให้ติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน</p> <p>๕) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด ทั้งนี้ สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด โดยการเข้ารับการกักกันของผู้เดินทางให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- เข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๗ วัน กรณีผู้เดินทางได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนดอย่างน้อย ๑๔ วันก่อนการเดินทาง โดยให้มีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐของประเทศ/พื้นที่ต้นทาง ทั้งนี้ ต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายของประเทศไทยหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด- เข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๑๐ วัน กรณีผู้เดินทางยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนแล้วแต่ยังไม่ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด- เข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๑๔ วัน กรณีผู้เดินทางมาจากประเทศ/พื้นที่ที่พบการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคโควิด 19 (SARS-CoV-2 virus mutations and variants) ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด	<p>การตรวจลงตราล่วงหน้า</p> <p>- กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจสอบและประเมินการใช้ระบบติดตามหรือแอปพลิเคชันให้เป็นไปตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด และควบคุมกำกับให้สถานที่กักกันปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>- กระทรวงสาธารณสุขออกคู่มือหลักเกณฑ์ หรือแนวทางเกี่ยวกับสถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับ</p>

มาตรการป้องกันโรค	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
<p>๖) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีเข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๗ วัน ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรแต่ไม่เกินวันแรกของการกักกัน และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน กรณีมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID - 19 is not detected) โดยวิธี RT-PCR ระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน ๑ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน - กรณีเข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๑๐ วัน ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน - กรณีเข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๑๔ วัน ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรแต่ไม่เกินวันแรกของการกักกัน ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ และครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน 	<p>การกักกันและการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 สำหรับผู้เดินทาง ตลอดจนกำกับติดตามการคัดกรองอาการป่วย การตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 และการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค</p>
<p>มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชาอาณาจักร -ไม่มี-</p>	

(๙) ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาของสถานศึกษาในประเทศไทยที่ทางการไทยรับรอง ตลอดจนบิดามารดาหรือผู้ปกครองของบุคคลดังกล่าว ยกเว้นนักเรียนหรือนักศึกษาของโรงเรียนนอกระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือของสถานศึกษาอื่นของเอกชนที่มีลักษณะคล้ายกัน

(๙.๑) นักเรียนหรือนักศึกษาของสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนประเภทนานาชาติหรือมหาวิทยาลัยในหลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปกติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงบิดามารดาหรือผู้ปกครองของบุคคลดังกล่าว

มาตรการป้องกันโรค	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
<p>มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ๒) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - หนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - COE) - ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID - 19 is not detected) โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทาง 	<p>- กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงศึกษาธิการออกคู่มือเกณฑ์การปฏิบัติ ตลอดจนควบคุมกำกับ ติดตาม และจัดหาสถานที่กักกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด</p>

มาตรการป้องกันโรค	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
<p>- กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอื่นใดซึ่งรวมถึงกรณีโรคโควิด - 19 ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ</p> <p>- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด</p> <p>- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงถึงแผนการเดินทางจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังสถานที่กักกัน</p> <p>๓) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศ/พื้นที่ต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit screening)</p>	<p>- กระทรวงการต่างประเทศ จัดการและกำกับติดตามการตรวจสอบเอกสาร การให้ข้อมูลกรมธรรม์กับผู้เดินทาง และการประเมินความพร้อมของผู้เดินทางก่อนเดินทางตามมาตรการที่กำหนด</p>
<p>มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร</p> <p>๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening)</p> <p>๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ</p> <p>๓) การเดินทางจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังสถานที่กักกัน ให้เดินทางโดยยานพาหนะที่สถานศึกษาซึ่งนักเรียนหรือนักศึกษาสังกัดอยู่ได้จัดเตรียมไว้ โดยให้เดินทางตามแผนการเดินทางที่กำหนด ห้ามแวะพักสถานที่ใด ๆ ก่อนถึงสถานที่กักกัน ทั้งนี้ ยานพาหนะที่จัดเตรียมไว้ต้องสามารถบันทึกภาพขณะเดินทางได้ตลอดระยะเวลาที่เดินทาง โดยผู้เดินทางหรือสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด</p> <p>๔) ให้ใช้ระบบติดตามหรือให้ติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน</p> <p>๕) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด ทั้งนี้ สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด โดยการเข้ารับการกักกันของผู้เดินทางให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- เข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๗ วัน กรณีผู้เดินทางได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนดอย่างน้อย ๑๔ วันก่อนการเดินทาง โดยให้มีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐของประเทศ/พื้นที่ต้นทาง ทั้งนี้ ต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายของประเทศไทยหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด- เข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๑๐ วัน กรณีผู้เดินทางยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนแล้วแต่ยังไม่ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด- เข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๑๔ วัน กรณีผู้เดินทางมาจากประเทศ/พื้นที่ที่พบการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคโควิด 19 (SARS-CoV-2 virus mutations and variants) ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด	<p>- กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมควบคุม กำกับดูแล และจัดการสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ตรวจสอบและประเมินการใช้ระบบติดตามหรือแอปพลิเคชันให้เป็นไปตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด พร้อมทั้งกระทรวงสาธารณสุข กำกับ ดูแล และประเมินการจัดการด้านการแพทย์ในสถานที่กักกันให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค</p> <p>- กระทรวงคมนาคมควบคุมกำกับการเดินทางจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังสถานที่กักกัน</p> <p>- กระทรวงสาธารณสุขออกคู่มือหลักเกณฑ์ หรือแนวทางเกี่ยวกับสถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับ</p>

มาตรการป้องกันโรค	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
<p>๖) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีเข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๗ วัน ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน ๑ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน - กรณีเข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๑๐ วัน ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน - กรณีเข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๑๔ วัน ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรแต่ไม่เกินวันแรกของการกักกัน ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ และครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน 	<p>การกักกันและการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 สำหรับผู้เดินทางตลอดจนกำกับติดตามการคัดกรองอาการป่วย การตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 และการประเมินผล การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค</p>
<p>มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชาอาณาจักร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR กรณีประเทศ/พื้นที่ปลายทางกำหนด โดยให้ผู้เดินทางหรือสถานศึกษาของนักเรียนหรือนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 	

(๙.๒) นักเรียนของโรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือในสังกัดหน่วยงานอื่นของรัฐ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบิดามารดาหรือผู้ปกครองของบุคคลดังกล่าว

มาตรการป้องกันโรค	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
<p>มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร</p> <p>๑) ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน</p> <p>๒) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เอกสารหลักฐานที่ยืนยันหรือแสดงว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่นักเรียนหรือนักศึกษาสังกัดสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพหรือรักษาพยาบาล ซึ่งรวมถึงโรคโควิด - 19 ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใด ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร - หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด - หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงถึงแผนการเดินทางจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังสถานที่กักกันตามที่กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงคมนาคมกำหนด <p>๓) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศ/พื้นที่ต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit screening)</p>	<p>- กระทรวงศึกษาธิการออกคู่มือเกณฑ์การปฏิบัติ ตลอดจนควบคุมกำกับ และติดตามให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาจัดหาสถานที่กักกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด รวมถึงการเดินทางจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังสถานที่กักกัน</p>

มาตรการป้องกันโรค	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
<p>มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร</p> <p>๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening)</p> <p>๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ</p> <p>๓) การเดินทางจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังสถานที่กักกัน ให้เดินทางโดยยานพาหนะที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด หรือโดยยานพาหนะที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานอื่นของรัฐกำหนด ห้ามแวะพักสถานที่ใด ๆ ก่อนถึงสถานที่กักกัน และให้เดินทางตามแผนการเดินทางที่กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงคมนาคมกำหนด โดยยานพาหนะต้องสามารถบันทึกภาพขณะเดินทางได้ตลอดระยะเวลาที่เดินทาง</p> <p>๔) ให้มีระบบติดตามหรือให้ติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน</p> <p>๕) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด ทั้งนี้ สถานที่และระยะเวลาซึ่งต้องใช้ในการกักกัน รวมถึงมาตรการที่เหมาะสมเพื่อใช้ดำเนินการระหว่างการกักกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด</p> <p>๖) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด</p>	<p>- กระทรวงคมนาคมควบคุมกำกับ การเดินทางจากช่องทางเข้าออก ระหว่างประเทศไปยังสถานที่กักกัน</p> <p>- กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคณะทำงานประจำช่องทาง เข้าออกตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการเข้ารับ การกักกัน และการเข้าหรือออก จากสถานที่กักกันตามมาตรการ ที่กำหนด</p> <p>- กระทรวงสาธารณสุขออกคู่มือ หลักเกณฑ์ หรือแนวทางเกี่ยวกับ สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับ การกักกันและการตรวจหาเชื้อ โรคโควิด - 19 สำหรับผู้เดินทาง ตลอดจนกำกับติดตามการคัดกรอง อาการป่วย การตรวจหาเชื้อ โรคโควิด - 19 และการประเมินผล การปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันโรค</p>
<p>มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชาอาณาจักร</p> <p>-ไม่มี-</p>	

(๙.๓) นักเรียนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หรือโรงเรียนของสังกัดอื่นที่มีภารกิจในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบิดามารดาหรือผู้ปกครองของบุคคลดังกล่าว

มาตรการป้องกันโรค	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
<p>มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร</p> <p>๑) ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน</p> <p>๒) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- เอกสารหลักฐานที่ยืนยันหรือแสดงว่าโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้นสามารถรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพหรือรักษาพยาบาล ซึ่งรวมถึงโรคโควิด - 19 ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใด ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงถึงแผนการเดินทางจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังสถานที่กักกันตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงคมนาคมกำหนด <p>๓) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศ/พื้นที่ต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit screening)</p>	<p>หน่วยงานผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none">- สำนักงานตำรวจแห่งชาติออกคู่มือ เกณฑ์การปฏิบัติ ตลอดจนควบคุม กำกับ และติดตามให้สถานศึกษาจัดหาสถานที่กักกัน และปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด- กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำกับติดตาม และตรวจสอบการเข้ารับการกักกัน และการเข้าหรือออกจากสถานที่กักกันตามมาตรการที่กำหนด
<p>มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร</p> <p>๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening)</p> <p>๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ</p> <p>๓) การเดินทางจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังสถานที่กักกัน ให้เดินทางโดยยานพาหนะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด หรือโดยยานพาหนะที่โรงเรียนของสังกัดอื่นที่มีภารกิจในลักษณะเดียวกันกำหนด ห้ามแวะพักสถานที่ใด ๆ ก่อนถึงสถานที่ดังกล่าว และให้เดินทางตามแผนการเดินทางที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงคมนาคมกำหนด โดยยานพาหนะต้องสามารถบันทึกภาพขณะเดินทางได้ตลอดระยะเวลาที่เดินทาง</p> <p>๔) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด ทั้งนี้ สถานที่และระยะเวลาซึ่งต้องใช้ในการกักกัน รวมถึงมาตรการที่เหมาะสมเพื่อใช้ดำเนินการระหว่างการกักกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด โดยอาจให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 ระหว่างที่เข้ารับการกักกันตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดหรือพิจารณาตามสมควรแล้วแต่กรณี</p>	<ul style="list-style-type: none">- กระทรวงคมนาคมควบคุมกำกับการเดินทางจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังสถานที่กักกัน- กระทรวงสาธารณสุข ออกคู่มือหลักเกณฑ์ หรือแนวทางเกี่ยวกับสถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันและการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 สำหรับผู้เดินทาง ตลอดจน

มาตรการป้องกันโรค	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร -ไม่มี-	กำกับติดตามการคัดกรองอาการป่วย การตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 และการประเมินผลการปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันโรค

(๑๐) ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีความจำเป็นต้องเข้ามารับการตรวจรักษาพยาบาลในประเทศไทย และผู้ติดตามของบุคคลดังกล่าว แต่ต้องไม่เป็นกรณีเข้ามาเพื่อการรักษาพยาบาล โรคโควิด - 19 ทั้งนี้ ให้จำกัดจำนวนผู้ติดตามได้ไม่เกิน ๓ คน และให้ผู้ติดตามเข้ารับการกักกันในสถานพยาบาลเดียวกัน รวมถึงต้องมีระยะเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักร ไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน

มาตรการป้องกันโรค	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ๑) ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ๒) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้ - หนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - COE) - ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID -19 is not detected) โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทาง - เอกสารหลักฐานซึ่งแสดงถึงหลักประกันที่ผู้เดินทางสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร และเอกสารหลักฐานที่ยืนยันว่าสถานพยาบาลที่ผู้เดินทางเข้ารับการรักษายินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาพยาบาลทั้งหมด - กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอื่นใดกรณีโรคโควิด - 19 ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ - หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานพยาบาลที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด - เอกสารหรือหนังสือรับรองจากสถานพยาบาลระบุความจำเป็นในการเข้ามารักษาพยาบาลและยืนยันการรับผู้เดินทางในการเข้ารับการตรวจรักษาพยาบาลและเข้ารับการกักกันในสถานพยาบาลดังกล่าว	- กระทรวงสาธารณสุข (โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) ออกคู่มือ หลักเกณฑ์ หรือแนวทางเกี่ยวกับ สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันและการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR สำหรับผู้เดินทาง ตลอดจน ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ และติดตามให้สถานพยาบาลที่รับผู้ซึ่งมีความจำเป็นต้องเข้ามา รับการตรวจรักษาพยาบาล ในประเทศไทยและผู้ติดตามปฏิบัติ ตามมาตรการที่กำหนด รวมทั้ง ตรวจสอบการจัดการด้านข้อมูล

มาตรการป้องกันโรค	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
<p>- กรณีผู้ติดตามที่ไม่ได้เดินทางมาพร้อมกับผู้ที่มีความจำเป็นต้องเข้ามารับการตรวจรักษาพยาบาลในประเทศไทย ให้มีหนังสือยืนยันการเข้ารับการกักกันในสถานพยาบาลดังกล่าวด้วย</p> <p>๓) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศ/พื้นที่ต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit screening)</p>	<p>ของผู้เดินทาง กรมธรรม์และหลักประกันค่าใช้จ่าย รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค</p>
<p>มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร</p> <p>๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening)</p> <p>๒) ให้ออกเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ</p> <p>๓) การเดินทางจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังสถานพยาบาล ให้เดินทางโดยยานพาหนะของสถานพยาบาลที่ผู้เดินทางเข้ามารับการตรวจรักษาพยาบาลเท่านั้น และห้ามแวะพักสถานที่ใด ๆ ก่อนถึงสถานพยาบาล โดยยานพาหนะต้องสามารถบันทึกภาพขณะเดินทางได้ตลอดระยะเวลาที่เดินทาง</p> <p>๔) ให้ใช้ระบบติดตามหรือติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังและติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน</p> <p>๕) ให้เข้ารับการกักกัน ณ สถานพยาบาล โดยให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- เข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๗ วัน กรณีผู้เดินทางได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนดอย่างน้อย ๑๔ วันก่อนการเดินทาง โดยให้มีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐของประเทศ/พื้นที่ต้นทาง ทั้งนี้ ต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายของประเทศไทยหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด- เข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๑๐ วัน กรณีผู้เดินทางยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนแล้วแต่ยังไม่ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด- เข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๑๔ วัน กรณีผู้เดินทางมาจากประเทศ/พื้นที่ที่พบการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคโควิด 19 (SARS-CoV-2 virus mutations and variants) ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด <p>๖) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- กรณีเข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๗ วัน ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรแต่ไม่เกินวันแรกของการกักกัน และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน- กรณีเข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๑๐ วัน ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรแต่ไม่เกินวันแรกของการกักกัน และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน	<p>- กระทรวงการต่างประเทศจัดการและกำกับติดตามการตรวจสอบเอกสาร การให้ข้อมูลกรมธรรม์กับผู้เดินทาง และการประเมินความพร้อมของผู้เดินทางก่อนเดินทาง</p> <p>- กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจสอบและประเมินการใช้ระบบติดตามหรือแอปพลิเคชันให้เป็นไปตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด</p>

มาตรการป้องกันโรค	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
<p>- กรณีเข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๑๔ วัน ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรแต่ไม่เกินวันแรกของการกักกัน ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ และครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน</p> <p>๗) กรณีระยะเวลาในการตรวจรักษาพยาบาลไม่ถึง ๗ วัน ๑๐ วัน หรือ ๑๔ วัน แล้วแต่กรณี ให้กักกันผู้เดินทาง ณ สถานพยาบาลจนครบกำหนดตามระยะเวลาดังกล่าว</p>	
<p>มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร</p> <p>- ให้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR กรณีประเทศ/พื้นที่ปลายทางกำหนด โดยผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย</p>	

(๑๑) ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามข้อตกลงพิเศษ (special arrangement) ระหว่างหน่วยงานของรัฐของประเทศไทยกับต่างประเทศหรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากนายกรัฐมนตรีตามข้อเสนอและการตรวจสอบกลับกรองของคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่คณะกรรมการเฉพาะกิจดังกล่าวกำหนด

(๑๑.๑) บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การกีฬา การท่องเที่ยว การศึกษา หรือกิจกรรมอื่น ๆ หรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

มาตรการป้องกันโรค	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
<p>มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร</p> <p>๑) ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน</p> <p>๒) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - หนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - COE) - ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID -19 is not detected) โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทาง - ธรรมเนียมประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอื่นใดซึ่งรวมถึงกรณีโรคโควิด - 19 ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ - หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด <p>๓) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศ/พื้นที่ต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit screening)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กระทรวงการต่างประเทศ - ออกคู่มือ เกณฑ์การปฏิบัติ - การตรวจสอบเอกสาร การให้ข้อมูลกรมธรรม์กับผู้เดินทาง และการประเมินความพร้อมของผู้เดินทางก่อนเดินทางตามมาตรการที่กำหนด - กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมควบคุม กำกับดูแล และจัดการสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนดให้ปฏิบัติ

มาตรการป้องกันโรค	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
<p>มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร</p> <p>๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening)</p> <p>๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ</p> <p>๓) ให้ใช้ระบบติดตามหรือติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน</p> <p>๔) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด ทั้งนี้ สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด โดยการเข้ารับการกักกันของผู้เดินทางให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- เข้ารับการกักกันน้อยกว่า ๗ วัน กรณีผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักรไม่เกิน ๗ วัน โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ได้อนุมัติหลักการไว้แล้ว หรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด- เข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๗ วัน กรณีผู้เดินทางได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนดอย่างน้อย ๑๔ วันก่อนการเดินทาง โดยให้มีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐของประเทศ/พื้นที่ต้นทาง ทั้งนี้ ต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายของประเทศไทยหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด- เข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๑๐ วัน กรณีผู้เดินทางยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนแล้วแต่ยังไม่ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด- เข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๑๔ วัน กรณีผู้เดินทางมาจากประเทศ/พื้นที่ที่พบการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคโควิด 19 (SARS-CoV-2 virus mutations and variants) ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด <p>๕) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- กรณีเข้ารับการกักกันน้อยกว่า ๗ วัน ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จำนวนอย่างน้อย ๑ ครั้ง ก่อนออกจากสถานที่กักกันเพื่อปฏิบัติภารกิจ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ได้อนุมัติหลักการไว้แล้ว หรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด- กรณีเข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๗ วัน ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน ๑ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน หรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด	<p>ตามมาตรการที่กำหนด พร้อมทั้งกระทรวงสาธารณสุขกำกับ ดูแล และประเมินการจัดการ</p> <p>ด้านการแพทย์ในสถานที่กักกันให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค</p> <ul style="list-style-type: none">- กระทรวงคมนาคมควบคุมกำกับ การเดินทางจากช่องทางเข้าออก ระหว่างประเทศไปยังสถานที่กักกัน- กระทรวงสาธารณสุขออกคู่มือ หลักเกณฑ์ หรือแนวทางเกี่ยวกับ สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับ การกักกันและการตรวจหาเชื้อ โรคโควิด - 19 สำหรับผู้เดินทาง ตลอดจนกำกับติดตามการคัดกรอง อาการป่วย การตรวจหาเชื้อ โรคโควิด - 19 และการประเมินผล การปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันโรค

มาตรการป้องกันโรค	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
<p>- กรณีเข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๑๐ วัน ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน หรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด</p> <p>- กรณีเข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๑๔ วัน ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรแต่ไม่เกินวันแรกของการกักกัน ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ และครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน หรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด</p>	
<p>มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชาอาณาจักร</p> <p>- ให้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR กรณีประเทศ/พื้นที่ปลายทางกำหนด โดยผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย</p>	

(๑๑.๒) บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เสนอแนะนายกรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ

- มาตรการป้องกันโรคและหน่วยงานผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามการเสนอแนะของคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

๒. หลักเกณฑ์การดำเนินการในสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเตรียมความพร้อม และให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ประเภทการกักกัน	กลุ่มเป้าหมาย	การรับผิดชอบค่าใช้จ่าย	การอนุมัติและการตรวจสอบ	การกำกับดำเนินการ	ระบบข้อมูล
State Quarantine (SQ)	ผู้สัมผัสใกล้ชิด/เสียงสูงทั้งผู้มีสัญชาติไทย/ผู้ไม่มีสัญชาติไทย/ผู้เดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด	เงินงบประมาณแผ่นดิน	คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร	คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร	- บันทึกรายบุคคลผ่านระบบ COSTE - รายงานการขึ้นทะเบียนมายังกระทรวงสาธารณสุข (โดยกรมควบคุมโรค) โดยหน่วยงานที่กำกับการดำเนินการ - หน่วยงานที่กำกับ
Alternative Quarantine (AQ)	- ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทั้งผู้มีสัญชาติไทย/ผู้ไม่มีสัญชาติไทย - ผู้ที่ประสงค์เข้ารับการกักกัน AQ โดยผู้นั้นพร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง - ผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้เดินทางกรณีมีภารกิจหรือกิจกรรมที่สัมผัสใกล้ชิด	ผู้เข้ารับการกักกัน/โรงแรม/สถานที่ที่เป็น AQ	กระทรวงสาธารณสุข (โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)/คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร	กระทรวงสาธารณสุข (โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)	การดำเนินการจัดทำระบบกำกับติดตามผล
Organizational Quarantine (OQ) ประเภท ก	- เจ้าหน้าที่ของรัฐที่กลับจากปฏิบัติราชการ/ภารกิจนอกราชอาณาจักร - ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของหน่วยงาน/สถานประกอบการ/แรงงานไทยที่เดินทางกลับประเทศ - ผู้มีสัญชาติไทยกลุ่มเปราะบาง	หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง OQ ประเภท ก	คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร	คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร	
Organizational Quarantine (OQ) ประเภท ข และ ค	ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน - ผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้เดินทางกรณีมีภารกิจหรือกิจกรรมที่สัมผัสใกล้ชิด	หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง OQ ประเภท ข และ ค	กระทรวงสาธารณสุข (โดยกรมควบคุมโรค)/คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร	หน่วยงานที่ดูแลภารกิจ	

ประเภทการกักกัน	กลุ่มเป้าหมาย	การรับผิดชอบค่าใช้จ่าย	การอนุมัติและการตรวจสอบ	การกำกับการดำเนินการ	ระบบข้อมูล
Hospital Quarantine (HQ)	ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ที่มาจากประเทศ/พื้นที่ซึ่งมี ความเสี่ยงด้านสุขภาพ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	กระทรวงสาธารณสุข	กระทรวงสาธารณสุข	
Alternative Hospital Quarantine (AHQ)	ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ที่มาจากประเทศ/พื้นที่ซึ่งมี ความเสี่ยงด้านสุขภาพ และ medical tourism	ผู้เข้ารับการกักกัน/ สถานพยาบาลเอกชน	กระทรวงสาธารณสุข (โดยกรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ)	กระทรวงสาธารณสุข (โดยกรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ)	

คำนิยาม :

“Organizational Quarantine (OQ) ประเภท ก” หมายถึง สถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด ในรูปแบบเฉพาะองค์กรที่จัดขึ้นในลักษณะสถานที่พักแบบเดี่ยว มีสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตสนับสนุนให้เป็นรายบุคคล โดยไม่มีการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมใด ๆ

“Organizational Quarantine (OQ) ประเภท ข” หมายถึง สถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด ในรูปแบบเฉพาะองค์กรที่จัดขึ้นในสถานที่พักหรืออาคารถาวร มีลักษณะการนอนรวมกันเป็นกลุ่ม และใช้พื้นที่ส่วนกลางร่วมกัน เช่น ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ ห้องทำงาน เป็นต้น หรือลักษณะสถานที่พักแบบเดี่ยวแต่มีการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมใด ๆ ร่วมกัน

“Organizational Quarantine (OQ) ประเภท ค” หมายถึง สถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด ในรูปแบบเฉพาะองค์กรที่จัดตั้งขึ้นในพื้นที่โครงสร้างชั่วคราว มีลักษณะการนอนรวมกันเป็นกลุ่ม และใช้พื้นที่ส่วนกลางร่วมกัน เช่น ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ สถานที่ประกอบอาหาร สถานที่ทำงาน เป็นต้น

หมายเหตุ :

๑. ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ใช้กรรมธรรม์โดยบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย ภายใต้การกำกับและรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย โดยกรรมธรรม์ประกันภัยต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลกรณีการติดเชื้อโรคโควิด - 19 ที่ไม่แสดงอาการด้วย
๒. ผู้มีเหตุยกเว้นหรือกรณีตาม (๒) นายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอาจกำหนดมาตรการเฉพาะตามความเหมาะสมนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในตารางได้
๓. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลตาม (๑๑.๑) กระทรวงสาธารณสุขอาจกำหนดมาตรการเฉพาะตามความเหมาะสมนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในตารางได้
๔. การแยกกักผู้เดินทาง ในกรณีที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อคัดกรองแล้วพบว่าผู้เดินทางมีอาการทางเดินหายใจหรือมีไข้ หรือกรณีที่ผลตรวจหาเชื้อโรคโควิด 19 โดยวิธี RT-PCR ยืนยันว่าพบเชื้อ หรือกรณีผู้เดินทางมีอาการทางเดินหายใจหรือมีไข้ระหว่างถูกกักกันหรือถูกคุมไว้สังเกต ให้ส่งตัวผู้เดินทางไปยังสถานพยาบาลที่ทางราชการกำหนด
๕. การเริ่มนับระยะเวลาที่กักกัน : เมื่อผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (ตั้งแต่เริ่มอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ)
 - ๕.๑ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ นาฬิกา ถึง ๑๘.๐๐ นาฬิกา ให้นับวันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นวันแรกของการกักกัน (Day ๑)
 - ๕.๒ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๑ นาฬิกา ถึง ๐๐.๐๐ นาฬิกา ให้นับวันถัดจากวันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นวันแรกของการกักกัน (Day ๑)